

## BÁO CÁO

### Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 11 năm 2024

#### I. TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG VÀ ĐU' LUẬN NHÂN DÂN

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp Nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

##### 1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống

Dư luận xã hội tiếp tục quan tâm về diễn biến thời tiết, tình hình mưa, bão liên tục xảy ra phát sinh nhiều dịch bệnh và gây thiệt hại trên cây trồng, vật nuôi làm ảnh hưởng năng suất, giá cả vật tư phân bón vẫn tăng; vụ lúa Thu Đông thu hoạch với năng suất và sản lượng tương đối ổn định, giá lúa dao động từ 6.800 đồng/kg - 7.800 đồng/kg, tuy được giá nhưng lợi nhuận không cao. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng dự báo tình hình mưa bão xảy ra để người dân kịp thời phòng tránh trong sản xuất, chăn nuôi; có chính sách hỗ trợ cho những hộ nông dân xuống giống bị thiệt hại và sớm hỗ trợ thiệt hại đối với các diện tích sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, bà con nông dân chuẩn bị vệ sinh đồng ruộng xuống giống vụ Đông xuân, thời tiết những ngày gần đây diễn biến bất thường, xuất hiện sương mù dày đặc nhiều cho nên cần sự quan tâm các ngành, các cấp khuyến cáo và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt sản xuất vụ lúa Đông xuân; Bên cạnh đó tâm trạng Nhân dân lo lắng tình hình giá vật tư nông nghiệp, phân bón thuốc bảo vệ thực vật đang tăng giá mạnh; giá cả các hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán sẽ tăng theo.

##### 2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Dư luận xã hội phấn khởi và rất tự hào với sự kiện long trọng tổ chức trọng thể kỷ niệm “200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 – 2024) và tưởng niệm 198 năm Ngày mất của bà Châu Thị Tế (1826 – 2024); đặc biệt hơn là việc tổ chức cuộc Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “200 năm kênh Vĩnh Tế- Giá trị lịch sử, tầm nhìn tương lai”, Hội thảo được sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng... ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học, các cơ quan Trung ương và nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh An Giang. Hội thảo đã làm rõ luận cứ khoa học và ý nghĩa lịch sử, qua đó đề xuất giải pháp phát huy giá trị chiến lược của kênh Vĩnh Tế trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Cho thấy tầm nhìn và giá trị lịch sử của kênh Vĩnh Tế mà ông cha ta đã dốc công tạo nên, để lại cho con cháu đời sau thụ hưởng; vấn đề đặt ra là, chúng ta phải giữ gìn và phát huy tốt nhất những giá trị lịch sử của ông cha ta để lại; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu nâng tầm khai thác và phát triển nhân rộng những giá trị đó lên tầm cao mới

trong thời đại của chúng ta về kênh Vĩnh Tế và các hệ thống kênh, mương của vùng Tứ giác nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

- Dự luận xã hội huyện Phú Tân phản ánh việc thu tiền điện nước chuyển từ hình thức thu trực tiếp tại nhà sang thu bằng hình thức online hoặc đến địa điểm như điện máy xanh, thế giới di động, ... gây khó khăn cho một bộ phận người dân không có tài khoản ngân hàng, nhà xa điểm đóng tiền hoặc không nhớ ngày đóng tiền.

### **3. Lĩnh vực y tế - an toàn thực phẩm**

- Dự luận xã hội phản ánh, từ khi mức lương cơ sở tăng thì việc mua BHYT của người dân cũng hạn chế, có giảm; do mức mua BHYT rất cao, nhiều hộ gia đình gặp khó khi mua BHYT; kể cả những hộ thoát nghèo gặp khó khăn cho việc vận động mua BHYT (Phú Tân, Tri Tôn).

- Hiện nay, tình hình bệnh sốt xuất, tay chân miệng xuất hiện nhiều ở các trẻ em làm các phụ huynh lo lắng. Đề nghị các ngành chức năng tuyên truyền rộng rãi cho người dân và hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng (Thoại Sơn).

### **4. Lĩnh vực An toàn giao thông, vận tải, xây dựng, hạ tầng.**

- Dự luận xã hội thị xã Tịnh Biên phản ánh, đường tỉnh 948 đoạn từ ấp An Thạnh - xã An Hảo đến giáp ranh xã Châu Lăng - huyện Tri Tôn còn một đoạn khoảng 2 km đang thi công dang dở, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng môi trường (bụi khi trời nắng, sìn lầy khi mưa xuống), gây bức xúc cho người dân, hiện nay còn 15 hộ dân chưa giao mặt bằng cho đơn vị thi công dẫn đến công trình thi công bị gián đoạn và chậm tiến độ. Mặc dù địa phương đang thực hiện các giải pháp sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhưng đến nay vẫn chưa được.

- Dự luận xã hội thành phố Long Xuyên phản ánh: hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn thành phố một vài nơi không đủ sáng (công suất đèn nhỏ, tiết kiệm), như tháo 01 đèn còn 01 đèn tại công viên khoảng cách xa chiếu sáng không đảm bảo. Đồng thời, đoạn đường phía trước và bên hông Trường THCS Bình Khánh không có đèn thấp sáng (đường Hàm Nghi, Thục Phán, cặp bên hông trường). Đề nghị các ngành quan tâm.

- Dự luận xã hội huyện Tri Tôn phản ánh: Tình hình sạt lở bờ kênh tám ngàn thuộc ấp Cây Me, xã Châu Lăng, nhất là ở đoạn đối diện Nhà máy gạch Tunnel có đoạn bị sạt ăn sâu dưới đường danl khoảng hơn 1m. Để đảm bảo an toàn giao thông và nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đề nghị các ngành chức năng quan tâm có giải pháp xây dựng bờ kè chống sạt lở.

- Dự luận xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm: Thời gian qua ngành chức năng đã gắn biển R.415 trên QL91 (qua Châu Thành), góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo ATGT. Bên cạnh các ô tô đi đúng làn đường (làn số 1), cũng còn nhiều xe ô tô đi sai làn đường (đi làn số 2 để vượt xe ô tô khác ở làn số 1), hành vi đi ô tô làn số 2 để vượt xe ô tô đang đi làn số 1 rất nguy hiểm và sai làn đường quy định. Dự luận mong muốn ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, tuần tra xử lý các trường hợp ô tô đi sai làn đường quy định tại khu vực này, để góp phần đảm bảo ATGT.

- Dự luận xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm: Hiện nay, đoạn đường QL91 có biển R.420 (khu đông dân cư-cầu Cái Sắn), tình huống nhiều phương tiện đi đến Châu Thành không qua vị trí biển R.420 gần cầu Cái Sắn thì không nhìn thấy biển R.420 mà lái xe an toàn. Do đó dự luận đề nghị gắn biển R.420 tại vị trí (Châu Thành) để nhằm nhắc nhở người lái xe biết đoạn này là có hiệu lực của khu đông dân cư để lái xe an toàn.

- Hiện nay đường Tỉnh lộ 947 nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, làm đường xuống cấp, nhiều nơi sụp lún, mặt đường nhỏ so với tình hình thực tế mỗi khi hai xe tải giao nhau phải lún xuống taluy đường, làm phần taluy đường sụp lún sâu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng khảo sát, có giải pháp khắc phục vấn đề này tạo điều kiện đi lại thuận tiện an toàn cho người dân (Thoại Sơn).

### **5. Lĩnh vực An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội**

- Dự luận xã hội quan tâm về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thời gian qua đã được các ngành, các cấp phối hợp đồng bộ, tổ chức triển khai quyết liệt, với sự nỗ lực tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an luôn đi đầu, bám sát địa bàn và quản lý tốt đối tượng. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn xã hội một vài nơi vẫn còn xảy ra, đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm, cắp; thanh thiếu niên tụ tập đua xe ở một vài nơi gây mất an ninh trật tự; tội phạm mang tính “Băng nhóm xã hội đen” thanh toán lẫn nhau xảy ra một số vụ gây bức xúc trong Nhân dân; tình hình nghiện ma túy, thuốc lá điện tử, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật... dự luận trong Nhân dân đánh giá, nhóm đối tượng này ngày càng trẻ hóa, tập trung độ tuổi thanh thiếu niên và có xu hướng ngày càng mạnh động, bất chấp pháp luật khi bị phát hiện. Vì vậy, đề nghị ngành chức năng thường xuyên tuần tra bảo đảm ANTT địa bàn, nhất là về đêm. Đồng thời, dự luận trong Nhân dân cũng lo lắng về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay và chưa có quy định pháp luật xử lý.

- Dự luận xã hội phản ánh, hiện nay quy định hiện hành về xử lý hành vi sử dụng ma túy, đưa người đi cai nghiện còn bất cập, hồ sơ thủ tục rườm rà, chưa đủ sức răn đe. Cụ thể như: Người thực thi công vụ phải bắt quả tang người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đến ba lần và đều phải có lập biên bản thì mới được đưa đi cai nghiện. Dự luận rất mong ngành chức năng và Quốc hội có nghiên cứu, sửa đổi những quy định về luật pháp sao cho lực lượng thi hành công vụ thuận lợi hơn trong thi hành nhiệm vụ đối với nhóm đối tượng này (Long Xuyên).

- Dự luận xã hội huyện An Phú quan tâm tình hình trật tự xã hội tuyến biên giới, do là huyện đầu nguồn của tỉnh nên các loại tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc buôn lậu, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy qua đường biên giới. Vừa qua, ngành Công an huyện bắt được đối tượng chở pháo nổ bằng xe tải thuộc địa bàn huyện và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Dự luận đề nghị ngành chức năng tăng cường tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tuyến biên giới.

- Dự luận xã hội cũng rất quan tâm, lo lắng trước tình trạng tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy ngày càng nguy hiểm, tội phạm mang tính tổ chức; tệ nạn cờ bạc, cá độ, trộm cắp vẫn còn xảy ra nhiều; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đặc biệt, lo lắng tình hình tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng với phương thức thủ đoạn lừa đảo sử dụng không gian mạng như: mạng viễn thông (gọi điện, nhắn tin), mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh cơ quan Công an nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tin giả, sai sự thật để câu view, câu like, trục lợi, lừa đảo; Tình hình tin dụng đen,... đã và đang tác động tiêu cực tới người dân, tới “tâm trạng xã hội”, gây hoang mang và bức xúc dự luận; nhiều cá nhân lập nhóm, lập hội rồi phát tán, lan truyền những thông tin có tính xuyên tạc chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, mua bán ngoại tệ, tiền giả, văn bằng chứng chỉ giả, ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, cổ súy các hành vi lệch chuẩn đạo đức gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự. Dự luận Nhân dân mong muốn chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động tuyên

truyền, giáo dục, đồng thời cần có các giải pháp cụ thể hơn để tạo việc làm, giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên sa vào tệ nạn; các ngành chức năng cần có biện pháp răn đe, tăng cường tấn công, triệt xóa các loại tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp tài sản. Đề nghị nhà mạng có biện pháp quản lý tốt nội dung phát tán trên môi trường và xử lý sim rác triệt để giúp cho không gian mạng là nơi đáng tin hơn là đáng ngờ cho người dân khi sử dụng.

- Dư luận xã hội huyện Chợ Mới phản ánh, tình hình TNXH trên địa bàn huyện còn xảy ra, hiện nay các đối tượng đá gà qua mạng. Mong muốn ngành công an có biện pháp phối hợp với địa bàn khóm, áp tấn công các tụ điểm có nguy cơ tiềm ẩn này, thời gian gần đây tình trạng trộm cắp lộ hàng, ngang nhiên đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản, vấn đề thanh niên tụ tập đua xe chạy lạng lách, net bô, hú ga vẫn xảy ra. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm tăng cường tuần tra triệt xóa giữ gìn trật tự xã hội.

- Dư luận xã hội huyện Phú Tân phản ánh, tình hình trộm cắp vật, cắt dây loa đài truyền thanh và đá gà qua mạng vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Mặc dù các ngành công an, quân sự có phối hợp tổ chức tuần tra, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Đề nghị các ngành tiếp tục quan tâm tăng cường tuần tra.

- Dư xã hội huyện Châu Thành phản ánh, thời gian gần đây đối tượng đua xe đêm khuya thường xuyên xảy ra, cách một vài hôm thanh thiếu niên tụ tập đua xe đêm khuya trên đường quốc lộ 91 từ Mương Út Xuân đến ngã ba lộ rẽ. Đề nghị ngành chức năng tăng cường tuần tra về khuya đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.

- Hiện nay, tình trạng các đối tượng móc nối, lén lút tổ chức đánh bạc, số đề, đá gà trên qua mạng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng; tình hình trộm cắp mùa nước nổi, nhất là địa bàn nông thôn, cặp các tuyến kênh, lợi dụng chủ vắng nhà trộm cắp tài sản, trộm mô tơ bơm nước; thanh thiếu niên tổ chức ăn nhậu về khuya, chạy xe lạng lách nhất là khi đường Tỉnh lộ 943. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm.

## **6. Lĩnh vực Quản lý nhà nước và cải cách hành chính**

- Dư luận xã hội huyện Thoại Sơn quan tâm việc cải cách thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian đi lại của người dân; tuy nhiên, một số lĩnh vực thủ tục hành chính còn bất cập, nhất là thủ tục xác nhận nơi cư trú còn gặp nhiều khó khăn trong Nhân dân; thời gian trả kết quả chậm. Đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp, giảm bớt thủ tục tránh gây phiền hà cho Nhân dân nhất là lĩnh vực đất đai và hộ tịch, hộ khẩu.

## **7. Lĩnh vực môi trường**

- Hiện nay, công tác quản lý nhà nước và bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên đang được địa phương thực hiện tốt; tại địa phương đều có xe lấy rác mỗi ngày. Tuy nhiên, tình hình rác thải từ các hộ dân tuồng ra các tuyến đường ở khu dân cư làm ô nhiễm môi trường, đang là vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm. Đề nghị các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (Tri Tôn).

- Hiện nay, cây lục bình, cỏ dại mọc um tùm tại các tuyến kênh cấp 3 gây cản trở lưu thông đường thủy kênh, rạch, gây ô nhiễm nguồn nước, chứa muối, chuột, sâu rầy,... ảnh hưởng sức khỏe cho người và ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đề nghị chính quyền các cấp và ngành chức năng có giải pháp đảm bảo môi trường, đem lại dòng kênh thông thoáng cho người dân (*Châu Phú*).

- Địa phương có cụm công nghiệp cho Nhà máy gạch ngói tynel 2 đang hoạt động, trong quá trình khai thác đơn vị đã có một số sai phạm về nguồn nguyên liệu đất Thanh tra đang làm việc, nhưng chưa có kết quả phản hồi để Nhân dân biết; vấn đề môi trường khu vực đường Yết Kiêu người dân phơi vỏ dừa, lông gà, phơi củi, nền nhà chưa xây dựng cỏ, sây mọc um tùm, những hộ bán gia cầm không đảm bảo về vệ sinh phòng dịch gây mùi hôi thối ảnh hưởng khu vực xung quanh. Mặc dù địa phương đã nhiều lần làm việc nhưng chưa chuyển biến tích cực. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm có biện pháp giải quyết thích hợp (*An Phú*).

- Dư luận xã hội trong giới nữ bày tỏ sự quan tâm công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên - thiên nhiên tại các địa phương thực hiện tốt, điển hình như: ngành nông nghiệp huyện Phú Tân tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, định kỳ **tổ chức** kiểm tra công tác quản lý đất đai, qua đó kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử phạt 04 trường hợp vi phạm về khai thác lớp đất mặt trên đất trồng lúa, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn xã Phú Thạnh; tăng cường vận động việc sử dụng túi nilon, nhựa dùng một lần trong sản xuất kinh doanh, tăng cường tái sử dụng túi nilon, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, phân loại rác thải. Mặt khác, tình trạng một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác bừa bãi, vứt xuống sông kênh rạch làm ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường sinh hoạt chung của cộng đồng; một số nơi tập kết rác không đảm bảo vệ sinh, gây mùi hôi thối, trường hợp những hộ nuôi thú cưng như chó, mèo... phóng uế bừa bãi, không quản lý động vật nuôi như bịt mõm chó, chạy rong ngoài đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm.

- Dư luận xã hội thành phố Long Xuyên quan tâm một số công trình, dự án quy hoạch treo kéo dài không có điểm kết thúc, dẫn đến gây lãng phí tài nguyên và nguồn lực trong Nhân dân. Người dân trong khu vực các công trình, dự án này mong rằng Nhà nước cần sớm có giải pháp để giải quyết.

- Hiện nay, hệ thống hạ tầng công rãnh trên địa bàn thành phố một số nơi xuống cấp, khi gặp mưa to bốc mùi thối của nước cống tràn lan cả khu dân cư. Song song đó, ý thức của người dân vứt rác thải không đúng nơi, đúng chỗ; vấn đề ô nhiễm môi trường trên một vài kênh rạch trong địa bàn thành phố vẫn còn; Tình trạng nuôi chó thả rong, phóng uế tại các công viên, đường phố gây mất vệ sinh nơi công cộng. Dư luận Nhân dân mong muốn các ngành chức năng cần sớm giải quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe người dân, có giải pháp xử lý mạnh tình trạng vật nuôi phóng uế để đủ sức răng đe đối với các trường hợp vi phạm (*Long Xuyên*).

- Hiện nay, khu vực từ cầu Mương Út Xuân (nghĩa trang tỉnh) có cơ sở sản xuất cá basa cặp với quán ăn Thần Tài thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang đã xả thải trực tiếp ra cống rồi chảy xuống kênh Út Xuân gây ô nhiễm nguồn nước (nước chuyển màu đen), gây mùi hôi thối. Đồng thời, nước thải ở khu công nghiệp Bình Hòa chất thải xả xuống mương Cả Điền, mương Hội Đồng, gây ô nhiễm nguồn nước. Dư luận Nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý để trả lại nguồn nước trong sạch, môi trường trong lành cho người dân quanh khu vực này (*Châu Thành*).

- Hiện nay, tình trạng sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV trong sản xuất và phụ phẩm nông nghiệp. Dư lượng phân hóa học có thể gây ô nhiễm nguồn nước, gây tác hại tới thủy sinh, nguồn lợi thủy sản và làm thoái hóa đất. Mặc dù, đã xây dựng được các bể thu gom gói thuốc BVTV sau sử dụng nhưng vẫn còn tình trạng người dân sử dụng thuốc BVTV chưa tuân thủ theo quy trình kỹ thuật, lạm dụng thuốc gây nguy cơ tồn dư

hóa chất độc hại trên nông sản và môi trường đất, nước... ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng (*Thoại Sơn*).

## **8. Về kết quả kỳ họp lần thứ Tám-Quốc hội**

Dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm, đồng tình và đánh giá cao kỳ họp lần thứ tám, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp, đây là kỳ họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay, kỳ họp có thời gian kéo dài với nhiều nội dung quan trọng về: Công tác nhân sự (bầu Chủ tịch nước) xây dựng pháp luật, đánh giá về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024 nhiệm kỳ 2021 - 2025, chuẩn bị triển khai Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nhiều luật cho phù hợp với thực tiễn của xã hội đang diễn ra như: Luật Nhà giáo trình Quốc hội xếp lương Nhà giáo cao nhất, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm, nếu xét thấy hợp lý hoặc kéo dài tuổi về hưu đối với nhà giáo có tên tuổi, khi xét thấy cần thiết...; thảo luận và thông qua Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam; cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các cơ quan Trung ương, địa phương, cơ sở trên cả nước; đa số người dân quan tâm và đồng tình với phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ khi được các Đại biểu Quốc hội đặt ra, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm mà cử tri đã gửi gắm tại kỳ họp. Các Bộ trưởng đã trả lời rất đúng và trúng những vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm và mong rằng các vị đại biểu đại diện Nhân dân luôn nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước. Mặc dù nhiều dự án Luật sửa đổi, bổ sung. Nguyên vọng Nhân dân mong Quốc hội có xem xét như việc mua BHYT học sinh tại hộ gia đình để giảm trừ chi phí kinh tế gia đình được áp dụng sớm nhất để người dân an tâm.

## **9. Lĩnh vực khác**

Dư luận Nhân dân trên địa bàn tỉnh phấn khởi và đồng tình với hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức nhiều hoạt động tại khu dân cư khóm, ấp với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Ngày hội; góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, khích lệ các tầng lớp Nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Đây là dịp để người dân cùng nhau tham gia các hoạt động chung, gặp gỡ, chia sẻ và hiểu rõ hơn về nhau, qua đó làm tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Nhân dịp ngày hội, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương cũng đã trao tặng nhiều phần quà, nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, để việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết” trong thời gian tới được tốt hơn, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm tăng mức kinh phí khóm, ấp từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng/năm nhằm thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào tại khu dân cư thời điểm hiện nay.

## **II. KIẾN NGHỊ**

Qua nội dung phản ánh, nguyện vọng của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị:

- 1. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp trả lời và giải quyết các vấn đề được Nhân dân quan tâm, phản ánh.**
- 2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã phối hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng của**

người dân tại địa phương đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân đối với các nội dung đã được phản ánh trong báo cáo.

- Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Chợ Mới; UBND thị xã Tịnh Biên, UBND huyện Phú Tân được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Trên đây là báo cáo tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và dư luận của Nhân dân tháng 11/2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất mong sớm nhận được các ý kiến phản hồi từ UBND tỉnh, UBND cấp huyện và sở, ngành có liên để trả lời cho người dân./.

**Nơi nhận:**

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Đ/c Tô Thị Bích Châu,  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo UBND tỉnh;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VP: TU, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở: Sở NN & PTNT, Sở TN-MT, Sở Y tế,  
Sở GT-VT; Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công ty điện nước An Giang.
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG-PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Minh Trang**